

■ สรรพากรเสนอรวม.ใหม่เริ่มลดกระตุ้นท่องเที่ยว

ชงปรับโครงสร้างภาษี5ก.ย.

สรรพากรเสนอแผนปรับโครงสร้างภาษี ให้รวม.คลังคนใหม่พิจารณา ก่อนเสนอ คสช. 5 ก.ย.นี้ เริ่มลดหย่อน กระตุ้นท่องเที่ยว นักเศรษฐศาสตร์เห็นด้วย แต่ควรใช้แค่ระยะสั้น

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียมเสนอรายงานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีทั้งหมดให้แก่ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำหนดเข้าทำงานที่กระทรวงการคลัง ในวันที่ 5 ก.ย.นี้ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างภาษีในระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กรมสรุปตัวเลขลดหย่อนภาษีในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กำหนดวงเงินให้สามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งที่พักโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท ขณะที่นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ มาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายจริง โดยการดำเนินการลดหย่อนภาษีดังกล่าวจะครอบคลุมในปีงบประมาณ 2557-2558 การลดหย่อนดังกล่าวทำให้กรมสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมจะเสนอการปรับโครงสร้างภาษี เช่น การแก้ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการเก็บภาษีของการซื้อ-ขายกิจการข้ามชาติ หรือ transfer

pricing เพื่อแก้ปัญหาบริษัทข้ามชาติที่มักจะมีการโอนขายสินค้าหรือรายได้มายังประเทศที่เสียภาษีในอัตราต่ำกว่า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนการออกกฎหมายภาษีมรดกอยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยในปี 2558 กรมตั้งเป้าหมายจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บภาษีได้ 1.965 ล้านล้านบาท

ทางด้านศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “ข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ที่เสนอให้ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 20,000 บาท/ปี” พบว่านักเศรษฐศาสตร์มีความคิดเห็นต่อข้อเสนอของ สทท.ที่เสนอให้นำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท/ปี มีนักเศรษฐศาสตร์ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นสัดส่วนเท่ากันคือเท่ากับร้อยละ 45.5

สำหรับกลุ่มที่เห็นด้วยให้เหตุผลสนับสนุนที่สำคัญว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งเสริมให้คนหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนกลุ่มที่ไม่สนับสนุนให้เหตุผลที่สำคัญว่า ผู้ได้ประโยชน์ที่สำคัญ คือ ผู้ที่มีรายได้สูงอยู่แล้วและธุรกิจบางกลุ่มไม่ได้ช่วยคนรายได้น้อย และส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นมาตรการระยะสั้น